
sþ. 840. Fyrirspurn [490. mál]
til fjármálaráðherra um biðlaun.

Frá Guðmundi Ágústssyni.

1. Hvað greiddi ríkissjóður háar fjárhæðir í skaðabætur og biðlaun vegna skipulags-
breytinga, sölu ríkisfyrirtækja, ólögmætra uppsagna eða annarra ástæðna á árunum
1984-1987?

2. Hve margir fengu þessi biðlaun og í hve langan tíma að meðaltali hver um sig?


